



ประกาศสำนักงานเขตปทุมวัน

เรื่อง คำแนะนำสำหรับโรงแรมหรือสถานที่พักแรมผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙

เนื่องจากในขณะนี้มีการระบาดของโรคปอดอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน และขณะนี้พบผู้ป่วยในอีกหลายเมืองของประเทศจีน รวมถึงต่างประเทศ เช่น ประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น โดยผู้ป่วยที่พบในต่างประเทศยังมีความเชื่อมโยงกับเมืองอู่ฮั่น อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครนับเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดการแพร่ระบาดของโรคควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙

สำนักงานเขตปทุมวัน จึงขอความร่วมมือสถานประกอบการประเภทโรงแรมหรือสถานที่พักแรมที่มีผู้เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ โดยใช้มาตรการ ดังนี้

๑. กรณีที่ผู้เดินทาง มีไข้สูง ๓๘ องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจ (เช่น ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หรือหายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก) ให้รีบโทรศัพท์แจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ จัดหาห้องแยกกัก เพื่อให้ผู้เดินทางนั้นเข้าพักในห้อง โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสตัวและสารคัดหลั่งของผู้เดินทาง จนกว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะไปยังยังสถานที่ดังกล่าว

๒. กรณีที่ผู้เดินทางไม่มีอาการไข้ แต่มีอาการป่วยอื่นๆ เช่น อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะอย่างรุนแรง หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ (เช่น ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หรือหายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก) แนะนำให้ผู้เดินทางไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลทันที เพื่อให้แพทย์เป็นผู้ประเมินสภาวะทางสุขภาพต่อไป

๓. กรณีที่ผู้เดินทาง ไม่มีอาการใดๆ ท่านสามารถให้ผู้เดินทางเข้าพักในสถานที่ของท่านได้ และแนะนำให้ผู้เดินทางสังเกตอาการของตนเองอย่างต่อเนื่องจนครบ ๑ สัปดาห์ นับจากวันที่ออกจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค และหากมีอาการอย่างหนึ่งอย่างใดให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ของโรงแรมหรือสถานที่พักแรมให้ทราบทันที จากนั้นให้ทางโรงแรมหรือสถานพักแรมรีบดำเนินการดังกรณี ข้อ ๑ หรือ ๒ ต่อไป

๔. ขอความร่วมมือให้ทางโรงแรมหรือสถานพักแรมจัดหาเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดเพื่อวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เดินทางที่มีอาการป่วย เพื่อเป็นการประเมินเบื้องต้นในการแจ้งข้อมูลแก่ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่

หมายเหตุ มาตรการข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจจับและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ แต่มิได้หมายความว่าผู้เดินทางที่มีอาการข้างต้นจะป่วยเป็นโรคดังกล่าว การปฏิบัติหรือการให้บริการต่างๆ ของทางโรงแรมหรือสถานที่พักจึงต้องดำเนินการอย่างให้เกียรติและเคารพสิทธิความเป็นมนุษย์ของผู้เดินทาง ไม่แสดงท่าทีรังเกียจเด็ดฉันทันที ไม่เปิดเผยชื่อหรือตัวตนของผู้เดินทางให้กับบุคคลที่สาม และจะดำเนินมาตรการต่างๆ ด้วยความระมัดระวังอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดผลกระทบทางร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้เดินทางให้น้อยที่สุด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายธีรโชติ คำวิเศษณ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตปทุมวัน